
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
สมัยสามัญสมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
*********************************** 

รายนามผู้มาประชุม 
1. นายสุเชาวน์  เชียงพรหม  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
2. นายธนบัตร  จักร์คํา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  
3. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินเขต 1  
5. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
6. นายประเสริฐ  นิวาโต  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
7. นายสุธรรม  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
8. นางลําดวน  จินา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 1  
9. นางสิริกร  จินะการ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
10. นางสาวปาลิดา  จําปา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
11. นายปฐมภพ  อภิวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
12. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เขต 2  
13. นายสง่า  แก้วมารัตน์  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  

รายนามผู้ไม่มาประชุม-ไม่มี 
รายนามผู้ขาดประชุม    -ไม่มี 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมงคล  แผ่นคํา  นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
2. นายมงคล  ชํานาญการ  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
3. นายสนั่น  บุญเรือง  รองนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
4. นายสุนันท์  เกษณา  ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
5. นายไพโรจน์  ดวงไชย  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน  
6. นางนิชชยา  อินพิรุด  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
7. นางสนธยา  เพ็งพิมพ์  ผู้อํานวยการกองคลัง  
8. นายเจริญ  โสพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง  
9. นายอุดม  จําปา   กํานันตําบลไหล่หิน  
10. นางสุชัญญา  ไชยสงัด  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
11. นางสาวปราณี  อินทะราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
12. สิบเอกชัชวาล  ก้อนทอง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
13. นางเสาวลักษณ์ มะโนนัย  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
14. นางฉันท์หทัย  คําสาร  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ  
15. นางพิมพ์ประภาภรณ์  แก้วงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
16. นายกรุงทอง  สิงห์โทราช   นายช่างโยธาชํานาญงาน  
17. นายนพพงษ์  สิงห์แก้ว   นายช่างโยธาชํานาญงาน  



 - 2 - 

18. นางวรัญญา  บุญเป็ง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ ผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้ง

ที่ 1 ประจําปี 2565 ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้กล่าว
นําไหว้พระเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียน
เชิญครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภาท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านนายก  
ประธานสภา   เทศมนตรีตําบลไหล่หินคณะผู้บริหารทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม  

ประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2566 
กระผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม เรียนท่านรองประธานสภาท่านเลขาฯสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มีครับ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลต าบลไหล่หินสมัย

สามัญท่ี 2 ครั้งท่ี 2เมื่อวันที่ 29พฤษภาคม2566 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หินสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับรายงานการประชุมไปแล้วได้

ตรวจสอบหากใครจะขอแก้ไขโปรดยกมือครับ 
 

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์   เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านนายก  
สมาชิกสภา เทศมนตรีตําบลไหล่หิน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแก้ไข

บันทึกการประชุมระเบียบวาระท่ี 4 บรรทัดที่ 4 เติมคําว่าเพราะว่ามันชํารุด และ
หลังคําว่ารื้อให้เติมคําว่า ก็ต้องรื้อทําใหม่ทั้งหมด แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดให้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วโปรด

ยกมือครับขอบคุณครับ 
 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แก้ไขค าพูดในรายงานการประชุมและรับรอง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2
    ประจ าปี  2566  จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาญัตติเรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 วาระ ๑ (รับหลักการ)  
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเรียนเชิญท่านนายกได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 วาระ 1 (รับหลักการ)   

เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

นายมงคล  แผ่นค า  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเสนอร่างเทศบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน 
ในด้านการบริหารงานตามระเบียบกฎหมาย ด้านการเงินการคลัง ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริการประชาชน และการบริการสาธารณะที่ได้กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้
มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานการบริหารงานบ้านเมืองที่ดี  

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลไหล่หิน ได้จัดทําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 7  ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล ตาม
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2563 ข้อ 23 
กําหนดให้คณะบริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อ
สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน  และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน ขอ
แถลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ต่อท่าน
ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร     จํานวน    25,558,411.64   บาท 
    1.1.2 เงินสะสม             จํานวน    58,368,211.62   บาท 
    1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน    11,532,353.82   บาท 
    1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้    

       เบิกจ่าย  
จํานวน 0  โครงการ รวม  0.00 บาท 
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    1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน 2 โครงการ  รวม 171,812.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง      จํานวน     0.00    บาท 

 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.1 รายรับจริง   จํานวน   39,513,682.80   บาท    ประกอบด้วย 
    หมวดภาษีอากร จํานวน 452,045.49 บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 155,932.05 บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 95,530.46 บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ

พาณิชย์ 
จํานวน 0.00 บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 14,010.39 บาท 
    หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,760,329.41 บาท 
    หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 19,035,835.00 บาท 

 
    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน 17,329,819.36 บาท 
    2.3 รายจ่ายจริง   จํานวน 35,756,166.22 บาท   ประกอบด้วย 
      งบกลาง จํานวน 14,298,144.00 บาท 
      งบบุคลากร จํานวน 12,073,535.00 บาท 
      งบดําเนินงาน จํานวน 6,521,832.22 บาท 
      งบลงทุน จํานวน 1,909,830.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จํานวน 952,825.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท 
    2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน 8,226,000.00  บาท 
    2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน 1,120,500.00  บาท 
    2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 0.00  บาท 
    2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน0.00  บาท 

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256 7 ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ตามบันทึกหลักการเหตุผลในการ
เสนอร่างเทศบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบ กฎหมายและอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ต่อไป 

 
 
 
 



 - 5 - 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
หลักการ 

     โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อาศัยอํานาจ          
ตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 65  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ  
และโดยเห็นชอบของ  สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 

บาท 
ด้าน รวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,743,120 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,033,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 4,014,570 
  แผนงานสาธารณสุข 746,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 607,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,283,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 446,350 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 376,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,044,149 
  แผนงานการเกษตร 90,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,616,311 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,000,000 
 
ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 44,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท 
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เหตุผล 

 เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลไหล่
หิน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไหล่หินพิจารณาต่อไป 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภา 2567 วาระท่ี 1 (รับหลักการ) พร้อมให้สมาชิกทุกท่านพิจารณา และก่อนที่จะ

พิจารณารับหลักการ ก็ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจง ที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายของสภา
เบื้องต้น  

 
นายสง่า   แก้วมารัตน์  เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในส่วนของที่บัญญัติ

งบประมาณ 2567  ซึ่งในปี 2567 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 44 ล้าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
โครงการต่างๆเหมือนเดิม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ในส่วนที่จะได้สอบถามทั้งกอง
คลังกองช่างก็ดีก็สามารถสอบถามได้นะครับงบประมาณก็จะเปลี่ยนแปลงจากปี 
2566 ไปบ้างเล็กน้อยสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามได้เลยครับ  

 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา   นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมอยากจะสอบถาม  

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ค่า k หมายถึงอะไร และประมาณการรายรับจาก
เมื่อปีที่แล้ว 42 ล้านเพ่ิมข้ึนเป็น 44 ล้าน เพิ่มมา 2 ล้านแล้วได้เงินจากส่วนไหนมา
เพ่ิม 
 

นายสง่า   แก้วมารัตน์  ในส่วนของการจัดทํางบประมาณ ซึ่งในปี 2567 เพ่ิมข้ึนจากปี 2566 2 ล้าน  
เลขานุการสภา จะมีการจัดเก็บภาษี เพ่ิมข้ึนแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายได้เก่ียวกับผู้สูงอายุ

เพ่ิมข้ึนเราก็ต้องตั้งงบประมาณรองรับ และจะต้องนํางบประมาณนี้ไปใช้ ในส่วนนั้น  
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ผมอยากจะขอให้ ผอ.กองช่าง ได้ขยายความ เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านค่าชดเชย  
ประธานสภา   สัญญาค่าแบบปรับราคาค่า k ขอให้ท่านช่วยอธิบายครับ 
 
นายเจริญ  โสพันธ์ เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ผอ.กองช่าง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการชําระค่า k ก่อสร้าง

ข้อกฎหมายที่จะทําสัญญาจ้างจะต้องถูกผูกมัดค่า k ไว้  หมายถึงค่าชดใช้วงเงิน
งบประมาณในสัญญา 5% บวกลบ ถ้ามันต่ํากว่าราคาที่ประมาณการไว้ ค่า k ครั้ง
แรกตอนทําสัญญา ในข้อปฏิบัติที่เราโดนมาคือ ถนนก่อสร้างทางลาดยางเนื่องจากว่า 
ในตอนทําสัญญา ราคายางข้ึน 400 กว่าบาท ปัจจุบันหนังสือสั่งการให้เทศบาล 
ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่กรณีที่ว่าผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชน ตรวจสอบผู้บุกรุกพ้ืนที่
สาธารณะ ปัจจุบันเราก็เสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดวัดม่อนนาบัว เรื่องสอบเขตก็อยู่ใน
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ระเบียบข้อกฎหมายตอนนี้ก็ประสานกับท่ีดินสรุปสอบเขตครั้งที่ 2 เพ่ือนํา
รายละเอียดต่างๆเข้ามาให้หมู่บ้านประชาคม ขอบคุณครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลไหล่หิน เสนอร่างเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2567 
ประธานสภาฯ ต่อสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน และท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงในรายละเอียด และได้มี

การซักถามและตอบข้อซักถามกันไปแล้ว ต่อไปมีท่านอ่ืนจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าหากไม่มีก็ผมจะขอมติในท่ีประชุมเพ่ือเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระ 1 (รับหลักการ)   

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ 
จํานวน 12 คน กระผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระ 1 (รับหลักการ) 
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 1 (รับหลักการ)   จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา แปรญัตติขึ้นมา  1 ชุดครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  เรียนประธานสภารองประธานสภาเลขานุการสภาสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
เลขานุการสภา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอ ร่างเทศบัญญัติทุก

ครั้งจะต้องมีท้ังหมด 3 วาระวาระท่ี 1 คือขั้นรับหลักการซึ่งสภาเราได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติในวาระท่ี 1 แล้วส่วนวาระท่ี 2 คือการแปรญัตติ ส่วน
วาระท่ี 3 คือเรื่องของการลงมติ ซึ่งในข้ันตอนการแปรญัตติมีกฎหมายกําหนดไว้ว่า
ให้สมาชิกสภาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกสภาจํานวน 
3-7 คน ในกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติก็จะมีข้ันตอนเดี๋ยวสภาก็
จะต้องสอบถามว่าที่ประชุมจะมีความเห็นว่าเราจะมีคณะกรรมการกี่คนถ้าที่ประชุม
บอกว่าจะเอาแค่ 3 คนก็จะมีคนเสนอชื่อและจะมีคนรับรอง 2 คน สมมุติว่าถ้า
สมาชิกสภามีการลงมติว่าเอาแค่ 3 คนปรากฏว่าที่ประชุมเสนอกันมา 5 คน
เพราะฉะนั้นมันเกินกว่าที่สมาชิกเรามีความเห็นว่ามีมติไปเอาแค่ 3 เพราะฉะนั้นถ้า
เสนอไป 5 เราก็จะคัดเลือกโดยการหย่อนบัตรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและ
เรียงคะแนนคนได้ลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ก็จะได้เป็นคณะกรรมการแต่ถ้าสภามีมติ 
3 คน แล้วเสนอเพียงแค่ 3 รายชื่อใน 3 คนที่ท่านเสนอรายชื่อก็จะได้เป็นกรรมการ 
เสร็จแล้วหลังจากท่ีเราได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วท่านประธานก็จะพักการ
ประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมและทําอยู่ 3 เรื่อง ก็คือเรื่องท่ี 1 
คัดเลือกจะเอาใครเป็นประธานแปรญัตติใครเป็นรองประธานใครเป็นเลขา เรื่องที่ 2 
หลังจากท่ีท่านประชุมกลับมาท่านต้องมารายงานให้ที่ประชุมสภารับทราบว่าท่านได้
เลือกใครเป็นประธานใครเป็นรองใครเป็นเลขา  และท่านต้องไปกําหนดวันรับคําแปร
ญัตติในกฎหมายเขียนว่าในการรับคําแปรญัตตินั้นจะต้องรับไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
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และนัดประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมของท่านให้
ประธานสภาเพราะว่าประธานสภาจะต้องนัดทุกท่านมาประชุมสภาฯอีกครั้งเพื่อ
พิจารณาในวาระ 2-3 นี่ก็คือขั้นตอนของการทําร่างเทศบัญญัติทุกครั้ง ต่อไปผมก็จะ
มอบให้ท่านประธานดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขั้นตอนต่อไปหลังจากท่ีเรารับหลักการเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภา แปรญัตติขึ้นมา  1 ชุดครับ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติซ้ําอีกรอบครับ หรือได้เสนอ

ญัตติในบางประเด็นครับ ซึ่งเราสามารถตั้งจากท่ีประชุมเราได้อย่างน้อย  3 คน และ
ไม่เกิน 7 คนครับ ขอเชิญเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติที่คนครับ เชิญครับ 

 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน 7 คนครับ  

ผู้รับรอง 2 คน  นายประเสริฐ นิวาโต และ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย 
 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม  
ประธานสภา กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน   

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 คน โปรดยกมือ
ครับ   

ที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 
7 คน จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 1 ครับ 
 
นายชาญยุทธ ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายปฐมภพ อภิวงค์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายสุธรรม  จําปา และ  นางลําดวน  จินา 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 1 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นายปฐมภพ อภิวงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 2 ครับ 
 
นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร จินะการ และ  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ 
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 2 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 2 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 3 ครับ 
 
นายปฐมภพ  อภิวงค์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายสุวรรณ  ศรีวิชัย และ  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 3 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 3 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 4 ครับ 
 
นายประเสริฐ นิวาโต - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางสาวปาลิดา  จ าปา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  และ  นายปฐมภพ  อภิวงค์ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 4 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นางสาวปาลิดา  จ าปา เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 4 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 5 ครับ 
 
นายสุวรรณ  ศรีวิชัย - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายปฐมภพ อภิวงค์ และ  นางสิริกร จินะการ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 5 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 



 - 10 - 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ 5 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ 
 
นางสาวปาลิดา  จ าปา - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 6 
 ผู้รับรอง 2 คน  นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ และ  นางสิริกร จินะการ 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 6 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นายธีรชัย  ศรีวิชัย  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 6 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ 
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางล าดวน  จินา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 7 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ  และ  นายสุธรรม  จําปา 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 7 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้  นางล าดวน  จินา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ 7 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสภาได้เสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 จํานวน 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อ
ดังนี้ 

1. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ กรรมการ  
2. นายปฐมภพ  อภิวงค์  กรรมการ  
3. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการ  
4. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  กรรมการ  
5. นางสาวปาลิดา  จําปา  กรรมการ  
6. นางลําดวน  จินา  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ  
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม สภาได้ทําการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้ว จํานวน 7 คน 
ประธานสภา โดยคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อมีรายชื่อดังนี้ 

1. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ กรรมการ  
2. นายปฐมภพ  อภิวงค์  กรรมการ  
3. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการ  
4. นายธีรชัย  ศรีวิชัย  กรรมการ  
5. นางสาวปาลิดา  จําปา  กรรมการ  
6. นางลําดวน  จินา  กรรมการ 
๗. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน 
ขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ทั้ง 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภา  
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติ ครบแล้ว 7 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติ  ทั้ง 7 คน จะดําเนินการเลือก
ประธานและเลขานุการกันเองครับ ซึ่ง ตามความนัยข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้
เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น กระผมจะแจ้งเป็นหนังสือเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทุกท่านประชุม เพื่อดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

 
นายสุเชาวน์ เชียงพรหม -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เราจะพักเบรค 20 นาทีครับ และเราจะกลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา 10.40 น. 

ครับ 
 
เริ่มประชุม ต่อ เวลา 10.40 น. 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภา  ต่อไปขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายต่อเลยครับ 
 
นายสง่า  แก้วมารัตน์  - เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 45 
วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน
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การพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ 
49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปเชิญท่าน
ประธานสภาดําเนินการให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอวันรับคําแปรญัตติครับ  
 
นายชาญยุทธ  ไชยานนท์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภา ประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑5 

สิงหาคม ๒๕๖6  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖6 โดยกําหนดเวลาในการคําแปรญัตติ
คือเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน ครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภา ตามท่ีท่านชาญยุทธ ไชยานนท์ ได้เสนอวันรับคําแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน คือ     

วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖6  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖6 โดยกําหนดเวลาในการคํา
แปรญัตติคือเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มี
ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม  กระผมนับองค์
ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน ขอมติที่ประชุม
ครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยื่นแปรญัตติตั้งแต่ เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ ๑5 
สิงหาคม ๒๕๖6  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖6  โดยก าหนดเวลาในการค าแปร
ญัตติคือเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลไหล่หิน 
จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ  0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
ประธานสภา คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 18 สิงหาคม 

2566 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน เพ่ือสรุปผลการ
แปรญัตติและรายงานต่อประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน กระผมจึงขอนัดประชุม
สภาครั้งต่อไปในวันที่ 23 สิงหาคม 25๖6 เวลา 09.00 น. เพ่ือพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระ 2 (แปรญัตติ) 
และวาระ 3  (ลงมติ) ต่อไปครับ   
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ระเบียบวาระท่ี 4  - เรื่องอ่ืน ๆ  
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -ในระเบียบวาระที่ 4 นี้เราจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องปัญหาหรือความต้องการ 
ประธานสภา   ของพ่ีน้องชาวบ้าน มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเรียนเชิญครับ  

ก่อนอื่นกระผมขออนุญาตเสนอเรื่องคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ก็ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ครับ 

  
นายสง่า   แก้วมารัตน์  สําหรับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม หลังจากท่านประธานสภารอง  
เลขานุการสภา ประธานได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในท่ีประชุม 

สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ครั้งก่อน ทําให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เหลืออยู่จํานวน 5 ท่าน ขึ้นอยู่กับสภาว่าจะให้คงอยู่ที่ 5 คน หรือจะเสนอเพ่ิมแต่ไม่
เกิน 7 คนครับ  

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ในเบื้องต้นผมขออนุญาตแจ้งทางสภาทราบก่อนว่า ณ ปัจจุบันประธานกรรมการ 
ประธานสภา ตรวจรายงานการประชุมก็คือรองประธานสภานายธนบัตร จักร์คํา และตัวกระผมเอง

ตําแหน่งกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้วก็มี ท่านชาญยุทธ ท่านประดิษฐ์ ท่าน
สุวรรณ ท่านสิริกร ท่านธีระชัย ถ้ารายชื่อที่ผมเอ่ยมา ไม่ต้องเสนอมาแล้วนะครับผม
ขอรายชื่อเพ่ิมจากนี้แล้วก็ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไปตกลง
กันเอง ว่าใครจะดํารงตําแหน่งเป็นประธานรองประธานนะครับผมขอรายชื่อเพ่ิมเติม
จาก 5 คน เพิ่มอีก 2 คนครับ 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 6 ครับ 
 
นายประเสริฐ นิวาโต - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นายสุธรรม  จ าปา  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ 6 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางลําดวน จินา  และ  นางสาวปาลิดา จําปา 
 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 6 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายสุธรรม  จ าปา เป็นคณะกรรมการ ตรวจ
รายงานการประชุม คนที่ 6 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่ 7 ครับ 
 
นายปฐมภพ  อภิวงค์ - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอเสนอ 
สมาชิกสภา ให้ นางล าดวน จินา  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมที่ 6 
 ผู้รับรอง 2 คน  นางสิริกร  จินะการ  และ  นายธีรชัย  ศรีวิชัย 
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นายสุเชาวน์  เชียงพรหม -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคนที่ 7 อีก หรือไม่หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 

- กระผมนับองค์ประชุมแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกอยู่ครบองค์ประชุมคือ จํานวน 12 คน  
ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางล าดวน จินา เป็นคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุม คนที่ 7 จ านวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 
นายสุเชาวน์  เชียงพรหม ขอบคุณครับเราได้คณะกรรมการครบทั้ง 7 ท่านแล้วครับ สรุปคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมประกอบด้วยดังนี้ 
๑. นายสุธรรม  จําปา   ประธานกรรมการ 
๒. นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์  กรรมการ  
3. นายชาญยุทธ  ไชยานนท์  กรรมการ  
4. นายสุวรรณ  ศรีวิชัย   กรรมการ  
5. นางลําดวน  จินา   กรรมการ  
6. นางสิริกร  จินะการ   กรรมการ  
7. นายธีรชัย  ศรีวิชัย   เลขานุการ/กรรมการ 

ในวาระท่ี 4 ระเบียบวาระอ่ืนๆมีท่านใดมีข้อสงสัยอะไรจะถามหรือไม่ครับ ขอเชิญ
ท่านประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ครับ 

นายประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา   นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอเสนอปัญหาที่ผ่าน  

มา เรื่องท่ี 1 คือเกี่ยวกับปัญหา ผักตบชวา จอก แหน ในตอนนี้เต็มลําน้ําแม่ยาว พอ
ถึงเวลาน้ําหลากจะไปติดสะพานและฝายน้ําล้น ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ เทศบาลต้อง
คอยมาเอาออก ผมอยากจะขอเสนอว่าต่อไปในปีหน้าถ้ามันยังมีน้อยอยู่เราควรจะรีบ
ทําก่อนที่มันจะแพร่เต็มแม่น้ํา เราจะมีความคิดกันยังไงในการแก้ไข ในการกําจัดอีก
เรื่องหนึ่งเก่ียวกับการเตรียมพร้อมน้ําที่จะมาในวันหน้า ที่บ้านมะกอกก็ยังมีหลายจุด
ที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมขัง เราควรเตรียมเครื่องสูบน้ําเอาไว้ในกรณีที่เกิดน้ําท่วม ขอบคุณ
ครับ 
 

นายมงคล   ช านาญการ เรียนท่านประธานสภา  รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสําหรับปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวา ใน

ระยะเวลา 2 เดือนมันเกิดข้ึนไวมากแพร่จนเต็มแม่น้ํา มันเป็นพืชที่โตและแพร่ขยาย
เร็วมาก ถ้าเราจะกําจัดในตอนนี้ผมคิดว่ามันเสี่ยงกับการที่จะเอางบประมาณไปใช้
เพราะว่าอีกหน่อยน้ําก็จะต้องมาและผักตบที่อยู่ทางเหนือก็จะลงมาหาเราอีกเราควร
จะรอให้หมดหน้าน้ํานี้ไปก่อนถึงจะดําเนินการ   แต่เท่าท่ีผมไปสํารวจของเราอย่าง
น้อยกว่าที่อ่ืน แต่ต้องยอมรับว่าปีนี้น้ํามาช้าทําให้พืชผักตบมันแพร่ขยายเร็ว ใน
ความคิดของผมคิดว่าควรจะรอให้น้ํามาก่อน แล้วพอหมดน้ํามีไหลมาแล้วเราก็จะมาดู
ว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่การกําจัด ในตอนที่มันยังมีน้อยทางเทศบาลก็เคยให้
เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการกําจัดแล้ว แต่มันแพร่เร็วเกินกว่าที่จะกําจัดได้และต้อง
คํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะผักตบมีจํานวนมากและมีน้ําหนักเยอะ
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อาจทําให้เรือล่มได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะให้น้ํามาก่อนแล้วเราจะมาดูว่าเราจะใช้
งบประมาณในการกําจัดเท่าไหร่สําหรับการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ําในการรับ
มีน้ําท่วม ทางเทศบาลก็มีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วถ้าชาวบ้านเดือดร้อนก็ให้แจ้งมาทาง
สํานักงานป้องกันก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปดําเนินการช่วยเหลือทันทีผมมีเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ 

นายสุเชาวน์ เชียงพหรม  - มีท่านใดมีเรื่องจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับหากไม่มีอะไรแล้ว กระผมขอปิดการ 
ประธานสภา ประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566ขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุม    เวลา  13.00 น.  

 
(ลงชื่อ)  สง่า  แก้วมารัตน์ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายสง่า   แก้วมารัตน์)  
                 เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลไหล่หนิ  
 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  ซึ่งมีจํานวน 15 หน้า มีระเบียบวาระการ
ประชุมทั้งหมด 4 ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
  
 (ลงชื่อ)สุธรรม   จําปา ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายสุธรรม  จําปา)   
     

(ลงชื่อ)  ชาญยุทธ  ไชยานนท์กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายชาญยุทธ   ไชยานนท์)  
 

(ลงชื่อ) ลําดวน   จินากรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางลําดวน  จินา)  
 

 (ลงชื่อ)   ประดิษฐ์  เรืองฤทธิ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายประดิษฐ์   เรืองฤทธิ์)  
 

(ลงชื่อ) สุวรรณ  ศรีวิชัย  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุวรรณ     ศรีวิชัย)  
 

(ลงชื่อ) สิริกร    จินะการ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสิริกร   จินะการ)  
 

(ลงชื่อ)  ธีรชัย   ศรีวิชัย กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายธีรชัย   ศรีวิชัย)  
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สภาเทศบาลตําบลไหล่หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญท่ี 3 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2566 ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2566       
ในวันที่ 23สิงหาคม พ.ศ.2566 

 
 

(ลงชื่อ) สุเชาวน์  เชียงพรหม ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       ( นายสุเชาวน์  เชียงพรหม) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


